



ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๘๗

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
และนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๐๒๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน และแจ้งให้ดำเนินการตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจกำหนดการทำกิจกรรมทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือวันสำคัญอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลัก “บวร” และตรงกับปฏิทินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่จังหวัดกำหนด นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ฯ และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งส่งเสริมให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมกับจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก” (อกล.) และอาสาสมัครอื่นๆ ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน แจ้งสถานศึกษา/โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณากำหนดสถานที่จัดกิจกรรมตามที่เหมาะสม และรวบรวมผลการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว รายงานให้จังหวัดศรีสะเกษทราบทุกเดือน และในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยมีการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตจนใกล้เคียงกับปกติ แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอย่างต่อเนื่อง โดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการใช้น้ำยาหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ/อาคาร/สำนักงานและพื้นที่สาธารณะต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล)

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานงาน : นายสุรชาติ ไชยพร โทร.๐๖๑๘๓๔๘